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แนวทางการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
 
 ศึกษาธิการ * แยกอุดมศึกษาออกจาก ศธ. เสนอให้ สปช.พิจารณา เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทาง
ปฏิรูปประเทศ ด้านอธิการบดีเฮ ดีใจแยกมหาวิทยาลัยออกจากอ้อมอกกระทรวงฯ ชี้ท่ีผ่านมา ถูกจัดอันดับ
ความสําคัญเป็นรองการศึกษาขั้นพื้นฐาน เชื่อถ้าแยกจะทํางานได้คล่องตัวขึ้น 
 ในการหารือระหว่างผู้บริหารองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และนายยงยุทธ ยุทธวงศ์ 
ท่ีปรึกษาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ถึงแนวทางการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา นาย
ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า ในส่วนของการแยก
อุดมศึกษาออกจาก ศธ.นั้น ก็ได้มีการหารือกัน แต่ท่ีปรึกษา คสช.เห็นว่าเร่ืองนี้ส่งผลกระทบต่อหลายฝ่าย 
จึงต้องการให้สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ท่ีดูแลนโยบายของประเทศในภาพรวมได้เป็นผู้พิจารณาเร่ืองนี้เอง 
          นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหา วิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) กล่าวถึงกรณีท่ีคณะกรรมการ
อํานวยการปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เห็นชอบแผนโรดแม็พปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนา
คนอย่างยั่งยืน (2558-2564) ซึ่งได้มีการเสนอให้แยกสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ออก
จาก ศธ.ว่า ตนเห็นด้วย เพราะท่ีผ่านมาเห็นได้ชัดเจนแล้วว่าการรวมอุดมศึกษาไว้กับ ศธ. ทําให้การบริหาร
เกิดความไม่คล่องตัว ส่วนหนึ่งเพราะธรรมชาติของอุดมศึกษาต่างกับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และ
รัฐมนตรีว่าการ ศธ.ท่ีผ่านมาก็จะให้ความสําคัญและกํากับดูแลการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่ น้อยคนท่ี
จะให้ความสําคัญกับอุดมศึกษา ทําให้เวลาอุดมศึกษามีปัญหาอะไรก็มักจะถูกลืม หรือถูกนึกถึงเป็นลําดับ
สุดท้าย อาทิ กรณีท่ีข้าราชการได้ขึ้นเงินเดือน มหาวิทยาลัยก็ขอขึ้นให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยด้วย แต่ก็
มักจะได้รับการพิจารณาในลําดับท้ายๆ ท้ังท่ีเขาเหล่านั้นก็ทํางานไม่ต่างกับข้าราชการ ต่างจากสมัยท่ีมีทบวง
อุดมศึกษา ซึ่งมีรัฐมนตรีกํากับดูแล เรื่องเหล่านี้สามารถดําเนินการได้ทันที ไม่ต้องผ่านหลายขั้นตอน 
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          นายเฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กล่าวว่า ตน
เห็นด้วย 10 ปีท่ีผ่านมาได้ทดสอบให้เห็นชัดเจนแล้วว่า การรวมอุดมศึกษาไว้กับ ศธ.ไม่ได้ทําให้การศึกษา
เกิดการพัฒนาไปตามท่ีคาดการณ์ไว้ แต่ตรงข้าม กลับทําให้อุดมศึกษาทํางานลําบาก การบริหารงาน
เกิดความเช่ืองช้า ไม่คล่องตัว โดยเฉพาะเร่ืองงบประมาณ และท่ีผ่านมารัฐมนตรีว่าการ ศธ.ส่วนใหญ่จะ
ให้ความสําคัญหน่วยงาน อ่ืนๆ มากกว่า ส่วนจะเป็นกระทรวงหรือทบวงภายใต้ ศธ. ก็คงต้องขึ้นอยู่กับ
การพิจารณาของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง แต่จะเป็นอะไรก็ได้ ขอให้การบริหารงานมีความคล่องตัวมากขึ้น
ก็พอ 


